

ประภคัมภ์พันธ์ สถาบันวิชาการด้านเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สถาบันวิชาการด้านเกษตรกรรมร่วมกับ ส.ป.ก. และ ส.ส.ค. จัดการเสวนาในเวทีทางวิทยุกระจายเสียงระดับสมัครสมาชิก (วง
ผู้การเป็นมืออาชีพ



วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องสุพรรณอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิชาการด้าน สหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (ส.ส.ค.) จัด เวทีเสวนาเรื่องแนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสู่การเป็นมืออาชีพ โดย ผศ.ดร.นุชนาด มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน รศ.ดร. วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ /ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 490 คน อาทิ ชาวนาในพื้นที่ จ. อุรุษยา จ. สิงห์บุรี จ. ฉะเชิงเทรา จ. ชัยนาท นักเรียนมัธยม นักศึกษาอาชีวะ และ บุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ในช่วงแรกเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายการ ขับเคลื่อนความร่วมมือขบวนการถ่ายโอนความรู้เพื่อยกระดับ ความสามารถของเกษตรกร (Smart Farmers) โดยดร. วีระชัย นาค วิบูลย์วงศ์ เลขธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

หลังจากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ ฝ่าโครงสร้างปัญหาชาวนา ไทย ทำนา ไม่ได้ นำ กับแนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสู่การเป็น มืออาชีพ มีวิทยากรร่วมเสวนา รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติและคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ, ดร. อมรวิรัช นาคทรพร ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน (ส.ส.ค.), คุณประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนา ไทย ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร และดร.ธนภัท แสงอรุณ นักวิจัยโดยมี คุณประวิณมัย บำยคล้าย ผู้ประกาศข่าว Thai PBS เป็นผู้ดำเนิน รายการ





ส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อย โดยได้แบ่งผู้ร่วมเสวนาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและชานา ร่วมเสวนาในหัวข้อ แนวทางการพัฒนา ชานามืออาชีพ วิทยากรผู้ดำเนินรายการคือ ผศ.ดร.ทิพรรัตน์ พงษ์ธนาพาณิชย์ และคุณเกณีสักดิ์ ศรีสววย ซึ่งได้ตั้งประเด็นคำถามในการเสวนา คือภาพชานาไทยในอนาคตอีก 5-10 ปี อยากจะเป็นชานาแบบไหน หรืออยากให้เป็นอย่างไร /ถ้าจะเป็นชานาที่อยากเป็นจะต้องทำอะไร มีวิธีการอย่างไร

กลุ่มที่ 2 คุณสุวิทย์ ภูมิประเสริฐ โขก, คุณวินัย เมฆคำ เป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น Smart officers ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ที่จะต้องทำงานสนับสนุนถ่ายโอนความรู้เพื่อยกระดับความสามารถของเกษตรกรชานาสู่การเป็น Smart Farmers โดยมี ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องธีระ สุธะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้าว ได้แก่ บู๊ทการแสดงรูปแบบการส่งเสริมสินค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์สู่การส่งออกของกรมการค้าต่างประเทศ,บู๊ทผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากข้าวจากบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม็ง จำกัด ,บู๊ทแสดงเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ภาคใต้จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร บู๊ทผลิตภัณฑ์ข้าวจากผลงานวิจัยเครือข่ายชานาคูธรรมและ โครงการซื้อข้าวจากชานา ร้าน Farmer shop และบู๊ทแสดงเมล็ดพันธุ์และคุณสมบัติเมล็ดพันธุ์ข้าวต่างๆ จาก สปก. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

